



CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: vpimo@vinamarine.gov.vn

Tel: (+84) 24 37683067 Fax: (+84) 24 37683058

Website: www.vinamarine.gov.vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

THƯ NGỎ GỬI THUYỀN VIÊN VIỆT NAM

Thưa toàn thể các bạn Thuyền viên Việt Nam!

Hội nghị các bên tham gia Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên (STCW), 1978, tổ chức tại Manila từ ngày 21 – 26/6/2010 đã ra Nghị quyết 19 chọn ngày 25 tháng 6 hàng năm là Ngày Thuyền viên (Day of the Seafarer) nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến lớn lao của thuyền viên đối với xã hội toàn cầu.

Ngày Thuyền viên năm 2020 có chủ đề “Trương lai Nghề đi biển”, kết nối chặt chẽ với chủ đề của Ngày Hàng hải Thế giới “Vận tải biển bền vững cho một hành tinh bền vững”, góp phần thúc đẩy và đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hiệp quốc.

Năm 2020 cũng là năm có nhiều biến động lớn với nền kinh tế toàn cầu. Những ngày này, thế giới đang căng mình vượt qua đại dịch COVID – 19. Mọi quốc gia, mọi ngành nghề đều chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó có ngành vận tải biển. Cuộc sống hàng ngày ở nhiều quốc gia đã bị hạn chế rất nhiều, tuy nhiên xã hội vẫn cần nguồn cung cấp thực phẩm, thuốc men và hàng tiêu dùng hàng ngày, các nhà máy yêu cầu nguyên vật liệu để sản xuất và dịch vụ logistic để vận chuyển sản phẩm của họ. Nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu được duy trì, Thuyền viên chính là những chiến sỹ tuyến đầu trên mặt trận đầy gian khó đó.

Cộng đồng hàng hải Quốc tế đã kêu gọi các quốc gia công nhận “Thuyền viên là lực lượng lao động chủ chốt”, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thuyền viên trong việc thực thi sứ mệnh của mình. Chúng tôi hiểu rằng các bạn đã và đang trải qua giai đoạn thách thức đầy khó khăn. Chúng tôi muốn gửi tới các bạn thông điệp rằng chúng tôi luôn lắng nghe các bạn, nghe thấy các bạn và cam kết sẽ luôn đồng hành, nỗ lực hỗ trợ các bạn thực thi sứ mệnh cao cả của mình.

Việt Nam chúng ta nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời, đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã đạt được những thành tựu nổi bật, ấn tượng đối với toàn Thế giới trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Thuyền viên Việt Nam chính là những người cũng có vai trò quan trọng góp phần vào thắng lợi chung đó của đất nước khi thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về phòng, chống COVID-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các hướng dẫn, khuyến nghị của IMO, WHO, ILO.

Hưởng ứng ngày Thuyền viên thế giới năm 2020, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ có những hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh người đi biển và nghề đi biển, mang lại những động lực và sự động viên kịp thời cho toàn thể Thuyền viên Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng nhận thức đầy đủ sứ mệnh cao cả của mình, Thuyền viên Việt Nam sẽ tự hào, tiếp nối và vươn tới đỉnh cao của nghề đi biển, vươn tới nền hàng hải tiên tiến, góp phần tạo dựng một đất nước có ngành vận tải biển phát triển, có vị thế trên cộng đồng hàng hải quốc tế.

Nhân dịp này, Cục Hàng hải Việt Nam xin gửi tới toàn thể Thuyền viên Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, yêu nghề, luôn tự hào với công việc mà mình đã lựa chọn, chúc các gia đình Thuyền viên luôn là hậu phương và chỗ dựa tinh thần vững chắc của Thuyền viên!



CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Sang